



ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๐๗)๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์  
เพื่อส่งเสริมการอ่าน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์  
เพื่อส่งเสริมการอ่าน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรักการอ่านและการเขียน เห็นว่าควรส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ  
ในการเขียนที่ใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน และแฝงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคติธรรม จึงได้จัดโครงการ  
ประกวดเรื่องสั้นที่แฝงคุณธรรมหรือค่านิยมที่ดีงาม ความยาวของเรื่องสั้นประมาณ ๕ - ๑๐ หน้ากระดาษ A4  
โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. หรือคัดลายมือตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าประกวด  
ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), นักศึกษาระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่รวมผู้ที่ศึกษานอกระบบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษา  
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงความสามารถในการเขียนที่ใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน  
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาเป็นผู้รับรองผลงานเรื่องสั้น  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และรวบรวมส่งให้มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ฯ ภายในวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๗ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ให้ส่งผลงานเรื่องสั้นโดยตรงไปยังมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๙, ๕๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๑๑๒-๓

**โครงการประกวดเรื่องสั้น**  
**ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน**

\*\*\*\*\*

**หลักการและเหตุผล**

การอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนความรู้สึกรักนึกคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ ผู้ที่อ่านเก่งและเขียนเก่งจึงเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ได้มากยิ่งโลกปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ทักษะการอ่านการเขียนก็ยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของนักการศึกษาคนสำคัญ ที่มีผู้เคารพนับถือมาก และเป็นผู้ที่ห่วงใยการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงจัดประกวดการเขียนเรื่องสั้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถในการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเรื่องที่เป็นประโยชน์ มีคติสอนใจผู้อ่านให้เฝ่ประพฤติปฏิบัติดีงาม

**วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนของเยาวชนไทย
2. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
3. เพื่อประมวล รวบรวม และเผยแพร่งานเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

**วิธีดำเนินการ**

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกาศแจ้งไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ เชิญชวนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเขียนเรื่องสั้นที่แฝงคุณธรรมหรือค่านิยมที่ดีงามที่มีความยาวประมาณ 5-10 หน้ากระดาษพิมพ์ A 4 โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. หรือคัดลายมือตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ส่งในนามของโรงเรียนเพื่อส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งต่อมูลนิธิฯ ส่วนผู้เขียนที่ศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี ให้ส่งโดยตรงไปยังมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน

**ชื่อและที่อยู่ของมูลนิธิฯ**

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน  
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5861, 09 2009 2758

### ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.) ไม่รวมผู้ที่ศึกษานอกระบบ
2. นิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี เรียนในภาคปกติของสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ

### กำหนดส่ง

ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

### เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาเรื่องที่ส่งมาในเวลาที่กำหนด เป็นเรื่องที่ไม่ได้คัดลอกหรือเลียนแบบผู้อื่น มีถ้อยคำสำนวนดี ถูกต้องตามหลักภาษาไทย มีการดำเนินเรื่องที่ดี แฝงหลักหรือค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

### รางวัล

1. ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.)

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นทุนการศึกษา 30,000 บาท และเกียรติบัตร โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล เป็นทุนการศึกษา 20,000 บาทและเกียรติบัตร โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 มี 3 รางวัล เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร

เรื่องที่กรรมการเห็นว่าดี แต่ไม่ถึงขั้นได้รับรางวัลที่ 1,2 หรือ 3 อาจได้รับรางวัลชมเชยเป็นเกียรติบัตร

2. ระดับ ปวส. และปริญญาตรี

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นทุนการศึกษา 30,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล เป็นทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 มี 3 รางวัล เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร

เรื่องที่กรรมการเห็นว่าดี แต่ไม่ถึงขั้นได้รับรางวัล ที่ 1,2 หรือ 3 อาจได้รับรางวัลชมเชยเป็นเกียรติบัตร

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลได้ตามความเหมาะสม

เรื่องที่ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน แต่มอบให้มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้มูลนิธิฯ จัดพิมพ์เผยแพร่หรือจำหน่ายแจกได้ตามความเหมาะสม

\*\*\*\*\*